

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 4 เม.ย. 2562 หน้า 7 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

‘นิต้า’ห่วงประเด็นการเมือง เลื่อนส่งผลศึกษาโรงไฟฟ้าได้

เชื้อเปลี่ยนรัฐบาล ไม่มีผลกระทบ ‘SEA’

กรุงเทพธุรกิจ ● คณะกรรมการ “เอสอีเอ”
เผย “นิต้า” เตรียมเลื่อนส่งสรุปผลการศึกษาระยะที่-เทพาควรรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เหตุติดช่วงเลือกตั้ง และวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ทำแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนล่าช้า

นายธนุชา พิษยรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า โครงการศึกษา SEA จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ที่ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาโครงการ คาดว่าจะต้องเลื่อนผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นในช่วงระยะ 5 เดือนแรก ที่คณะกรรมการ SEA กำหนดว่าจะต้องเกิดความชัดเจนในส่วนของ จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา ว่าจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ ซึ่งตามแผนเดิม ทางนิด้าจะต้องสรุปผลการศึกษาภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้

“ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผลสรุปเบื้องต้นจะเสร็จได้เมื่อไร และจะส่งผลกระทบต่อแผนงาน 9 เดือนที่กำหนดว่ารายงานผลการศึกษาทั้งโครงการที่ต้องครอบคลุม 15 จังหวัดภาคใต้จะต้องแล้วเสร็จ หลังการลงนามว่าจ้างนิด้าเป็นที่ปรึกษาภายใน 9 เดือน หรือไม่”

นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการ SEA กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างนิด้าที่ปรึกษาโครงการ SEA ด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาทแล้วเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้น ตามแผนงานที่

วางไว้ นิด้าจะต้องได้คำตอบว่า จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา ควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นหรือไม่ ภายในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งตามแผนเดิมนิด้าจะต้องจัดสถานเสวนาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นช่วงการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมือง จึงอาจถูกนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองได้ ประกอบกับเดือนเม.ย.นี้เป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ทำให้นิด้าต้องเลื่อนแผนการลงพื้นที่ออกไปก่อน

โดยคาดว่าผลสรุปภาพรวมทั้งโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนด 9 เดือน หลังลงนาม

สัญญาจ้างนิดา หรือประมาณเดือน ก.ย.นี้ เพราะมีการเตรียมการข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้ว แต่จะช้าเฉพาะช่วงการจัดสถานเสวนาเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสถานเสวนาครั้งแรกจะจัดขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จ.สงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาโครงการ SEA ถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ เพราะได้ผ่านการอนุมัติจากภาครัฐแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องนำไปบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ด้วย